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การประชุมสภาเทศบาลต าบลโพหัก 

สมัยสามัญ    สมัยท่ี   ๓   ครั้งที่   ๑   ประจ าปี   ๒๕๖2 

วันท่ี    14   สงิหาคม    ๒๕62     เวลา   ๑๐.๐๐  น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพหัก 

…………………………………………… 

ผู้มาประชุม 

   1.   นายเคารพ           สอนไข่  ประธานสภาเทศบาลต าบลโพหัก 

   ๒.   นายเจริญ  สอนไข่  รองประธานสภาเทศบาลต าบลโพหัก 

3.   นายบุญปลูก  เที่ยงน่วม นายกเทศมนตรตี าบลโพหัก 

4.   นายภิรมย์             นักคุ่ย  สมาชิกสภาเทศบาล 

5.   นายไชยวุฒิ          เขียนนุกูล   สมาชิกสภาเทศบาล 

   6.   นายทองล้อม          สอนไข่      สมาชิกสภาเทศบาล 

 7.  นายมานิด             ขวัญพราย สมาชิกสภาเทศบาล 

 8.  นายสามารถ         เอี่ยมภูมิ      สมาชิกสภาเทศบาล 

 9.   นายรังสี  ทรัพย์ค านูณ สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายสุรยิะ  โพธิ์มี  สมาชิกสภาเทศบาล 

๑1. นางประเสรฐิ บุญเกดิ  สมาชิกสภาเทศบาล    

12. นายประเสรฐิ    อุนันทชัย สมาชิกสภาเทศบาล 

๑3. นายจรัล  เพ็งเหมือน สมาชิกสภาเทศบาล 

14. จ.อ.บุญเปรม      เที่ยงน่วม เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม     

1. นายสมาน              โพธิ์มี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรฯี 

  ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.   นายวุฒิไกร        วัชนุชชา  รองนายกเทศมนตรี 

๒.   นายเกษม               ลือกระจ่าง รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายนพพร              ยงวรรณกร เลขานุการนายกเทศมนตรฯี 

 4.   นางสุรยี์พร  เที่ยงน่วม ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 5.   นางภาวนา  รอดเขียว ผู้อ านวยการกองคลัง 

 6.    น.ส. บังอร   เกิดสุข  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 7.   นางจรรยาภรณ์ พึ่งวร  นักวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 

8.   น.ส.สุภาพร  ศรีอ่วม  เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 

 

เริ่มประชุมเวลา.........๑๐.๐๐........นาฬกิา 

 

เมื่อถึงเวลานัดประชุม     จ.อ.บุญเปรม    เที่ยงน่วม   ต าแหน่ง   รองปลัดเทศบาลต าบลโพหัก    ท าหน้าที่ 

เลขานุการฯ    ให้สัญญาณเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุมเรยีบรอ้ยแล้ว   มีสมาชิกสภาฯ  เข้าประชุม....11.........คนเกินก่ึงหนึ่ง

ถือว่าครบองค์ประชุม   นายเคารพ   สอนไข่    ประธานสภาฯ จุด ธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย  ประธานสภาฯ  กล่าวเปิด

ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมฯ 
 

 

นายเคารพ   สอนไข ่  เรียนนายกเทศมนตร ี    รองประธานสภาและสมาชิกเทศบาลทุกทา่น   คร้ังนีเ้ป็นการ

ประธานสภาฯ   ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพหัก  สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  คร้ังที่  ๑   ประจ าปี  ๒๕๖2 

   เมื่อที่ประชุมพรอ้มแล้ว    ผมขอเปิดการประชุมตามระเบยีบวาระ   ดงันี ้
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ระเบียบวาระที่   ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเคารพ    สอนไข่  ไม่มี 

ประธานสภาฯ    

  ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่    ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพหัก  สมัยสามัญ   สมัยท่ี  ๒ 

     ครั้งที่   ๑  ประจ าปี    ๒๕๖2   เมื่อวันที่   29   พฤษภาคม   ๒๕๖2    ณ   ห้อง 

     ประชุมสภาเทศบาลต าบลโพหัก 

นายเคารพ    สอนไข ่   ตามที่เลขานุการสภาไดส้่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพหัก   สมยั 

ประธานสภาฯ   สามัญ   สมัยที่   ๒    คร้ังที่    ๑   ประจ าปี    ๒๕๖2    ในคราวประชุมเมื่อวันที่   29 

    พฤษภาคม    ๒๕๖2   ให้ทุกท่านพรอ้มหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น       ขอเชิญทุกท่าน 

ตรวจสอบ  หากมีข้อความใดไม่ถูกต้อง   ต้องการให้ที่ประชุมนีแ้กไ้ข   เชิญเสนอเพื่อจะได้ 

ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปครับ 

 ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

นายเคารพ    สอนไข่   เมื่อได้พจิารณากันพอสมควรแล้วไม่มีทา่นใดจะเสนอขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง    

ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม   สมาชิกฯ  ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

    ต าบลโพหัก   สมยัสามัญ   สมัยที่   ๒   คร้ังที่   ๑   ประจ าปี   ๒๕๖2    เมื่อวนัที่  29 

    พฤษภาคม    ๒๕๖2    โปรดยกมือขึน้ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลโพหัก   สมยัสามัญ   

 สมัยที ่  ๒    คร้ังที่   ๑    ประจ าปี   ๒๕๖2    เมือ่วันที่    29   พฤษภาคม    ๒๕๖2 

 ด้วยเสยีงรับรอง...11...... เสยีง  ไม่รับรอง....-......เสียง     ไม่ออกเสียง......-......เสยีง  

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่    ๓  ญัตติ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย   ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3 

    (วาระที่   ๑  รับหลักการ) 

นายเคารพ   สอนไข ่   ในระเบียบวาระนีข้อเชิญเลขานุการสภาฯ  ชีแ้จงรายละเอยีดและขอ้กฎหมายที่ 

ประธานสภาเทศบาลฯ  เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบ 

จ.อ.บุญเปรม   เที่ยงน่วม   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององคก์รปกครอง 

เลขานุการสภาฯ   ส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.   ๒๕๔๑   แกไ้ขเพิ่มเติม   (ฉบับที่  2 และฉบับที่  3)   พ.ศ. 2543  

ข้อ  ๒๓   วรรคท้าย   เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณ

ยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแลว้   ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นรา่ง

งบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารทอ้งถิ่นอีกครัง้หนึ่ง   เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น

ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่   ๑๕   สิงหาคม  นั้น   ขณะนี้  ผู้บริหารเทศบาล

ต าบลโพหัก ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

๒๕๖3    ต่อสภาเทศบาลต าบลโพหัก  เพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  จึงขอ

อธิบายสาระส าคัญของหลักการและแนวทางนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ   

๒๕๖3   ซึ่งปรากฏตามเอกสารร่างเทศบัญญัติที่แนบให้กับทา่นสมาชิกทุกทา่นทราบ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยขอ้บังคับการประชุมสภาท้องถิ่น      พ.ศ. 

๒๕๔๗    (แกไ้ขถงึฉบับที่   ๒   พ.ศ.  ๒๕๕๔)  

ข้อ  ๔๔  วรรคสาม  การเสนอญัตติร่างข้อบัญญตัิงบประมาณให้เป็นไปตามความใน

หมวด  ๔  ว่าด้วยงบประมาณ 

ข้อ ๔๕   วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้… 
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ข้อ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระหนึ่ง  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน

หลักการแห่งรา่งข้อบัญญัติและลงมติวา่จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรอืไม่  หาก

มีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย  ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้

อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว  เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่

หนึ่ง  สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ  ๕๘  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผูบ้รหิารทอ้งถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบ

และวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ 

ข้อ  ๕๙  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย

หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง

เช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

ข้อ  ๖๐  ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพิ่มเติมรายจ่าย  หรือเปลี่ยนแปลง

ความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหาร

ท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บรหิารทอ้งถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ  ๖๑  ห้ามไมใ่ห้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึง่มขี้อผูกพันอยา่งใดอย่างหนึง่

ดังตอ่ไปนี ้

(๑)  ดอกเบีย้และเงนิสง่ใช้ต้นเงินกู้ 

(๒)  รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินทีต่อ้งจ่ายตามกฎหมาย 

ข้อ  ๖๒    เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว   ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด

อภิปราย  เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่หรือส่งให้

คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ   ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่

น้อยกวา่หนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม  

ดังนั้น   จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพหักได้พจิารณาในหลักการแห่ง 

รา่งเทศบัญญัติฉบับนี้ และหากมีความประสงคจ์ะอภิปรายก็ขอให้ท่านประธานได้อนุญาต

ให้อภิปรายด้วย และจากนั้นก็ขอท่านประธานได้ขอมติที่ประชุมในล าดับต่อไป 

นายเคารพ   สอนไข่    เมื่อที่ประชุมได้รับทราบถึงข้อกฎหมายและรายละเอียดที่เกี่ย วข้องรวมถึง

ประธานสภาฯ   หลักการแห่งรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖3  แล้ว    ต่อไปนี้ 

    เป็นการพจิารณาในวาระที่   ๑   ซึ่งเป็นการพจิารณาในขั้นรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี พ.ศ.   ๒๕๖3   ขอเชิญทา่นนายกเทศมนตรแีถลงหลักการ 

และเหตุผลแห่งรา่งเทศบัญญตัิงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปี   ๒๕๖3 

นายบุญปลูก    เที่ยงน่วม   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  บัดนี้  ถึงเวลาในการ

นายกเทศมนตรตี าบลโพหัก จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ     ๒๕๖3   เพื่อใช้เป็น 

แนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ    ตลอดจนการพัฒนาพืน้ที่ในด้านต่างๆ    

เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และความเจริญให้ทัดเทียมกับ

ท้องถิ่นที่เจรญิแล้วรายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ทีม่อบให้ทุกทา่นแล้ว  ขอให้ทุกท่านได้พจิารณา  ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็น 

นายเคารพ      สอนไข่   มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความเห็นหรืออภิปรายหรือไม่ครับ    ถา้ไม่มีผมขอ 

ประธานสภาฯ   มติที่ประชุม สมาชิกฯ   ท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 

    รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ในวาระที ่๑ (รับหลักการ)  กรุณายกมอืขึน้ 

มติที่ประชุม    เป็นอันว่า  สภาแห่งนี ้ มีมติเห็นชอบรับหลักการแหง่รา่งเทศบัญญัติงบประมาณ 

    รา่ยจ่าย   ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   ด้วยเสยีงเหน็ชอบ.........11.............สียง 

ไม่เห็นชอบ.......-...........เสยีง      ไม่ออกเสียง...........-............เสียง 
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     เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรา่ยจ่าย  ประจ าปี 

    งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖3  แล้วขอเชญิท่านเลขานุการชีแ้จงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ 

เสนอค าแปรญัตติ เชญิครับ 

 จ.อ.บุญเปรม   เที่ยงน่วม   เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น    ตาม 

 เลขานุการสภาฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

     แกไ้ขถงึฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๔  

ข้อ ๑๐๓   คณะกรรมการสามัญ  ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น  มีจ านวนไมน่้อย 

กวา่สามคนแต่ไม่เกนิเจ็ดคนเพื่อด าเนินการตามระเบยีบเก่ียวกับรา่งงบประมาณ 

รายจ่ายฉบับที่ถูกเสนอและ  ข้อ  ๔๙  ระบุวา่   ญตัติร่างขอ้บัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติ 

รับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณา  ให้ประธานสภา 

ท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพจิารณา  โดยรายละเอียด 

และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ 

แปรญัตติด้วย   

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่ง  

ผู้บริหารทอ้งถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแกไ้ขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้ 

เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน 

คณะกรรมการแปรญัตติ 

ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น  รับรอง

เช่นเดียวกันกับการเสนอญัตติโดยระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต้องไม่น้อยกว่า  ๒๔  

ช่ัวโมง  นับแต่ที่ประชุมสภาเทศบาลมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายนั้น   และเชิญสมาชิกสภาเสนอจ านวนคณะกรรมการและชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็น

คณะกรรมการแปรญัตติรวมถึงระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติขอบคุณครับ 

 นายเคารพ     สอนไข่    เมื่อได้รับทราบระเบยีบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว   เชิญทีป่ระชุมพิจารณาเสนอ 

 ประธานสภาฯ   จ านวนคณะกรรมการแปรญัตติ  เชิญครับ 

 นางประเสรฐิ   บุญเกดิ   ข้าพเจ้า    นางประเสรฐิ       บุญเกดิ     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพหัก 

 สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอใหม้ีคณะกรรมการแปรญัตติ   จ านวน............3...........ท่าน    

 นายเคารพ      สอนไข่   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอจ านวนสมาชิกเพื่อแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

 ประธานสภาฯ   อีกหรือไม่ครับ   

 ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติเพิ่มเติม 

 นายเคารพ     สอนไข่   ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   ทา่นใดเห็นชอบให้แตง่ตั้งคระกรรมการแปรญัตติ 

 ประธานสภาฯ   จ านวน        3         ทา่น กรุณายกมือขึน้    

มติที่ประชุม    เป็นอันว่า  สภาแห่งนี ้ มีมติเห็นชอบใหม้ีคณะกรรมการแปรญัตติ     จ านวน   

    .……3….…ท่าน   ด้วยเสยีงเหน็ชอบ.........11...........เสียง   ไม่เหน็ชอบ......-.........เสียง 

ไม่ออกเสียง.........-...........เสยีง 

เมื่อมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน....3.......ท่าน   เรียบร้อย

แล้ว    ล าดับต่อไปเชิญที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการ

แปรญัตติและระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ เชญิครับ 

 นางประเสรฐิ    บุญเกิด   ข้าพเจ้า   นางประเสรฐิ      บุญเกดิ     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพหัก 

 สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ      นายจรัล       เพ็งเหมือน      เป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที ่   ๑   

 นายเคารพ    สอนไข ่  ขอผู้รับรอง  ๒  ทา่น  ด้วยครบั  

ประธานสภาฯ    

 นายสามารถ    เอี่ยมภูมิ  ผู้รับรองท่านที่ ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาล  
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นายไชยวุฒิ     เขียนนุกูล  ผู้รับรองท่านที่  ๒ 

สมาชิกสภาเทศบาล  

นายเคารพ    สอนไข ่   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบคุคลอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติทา่นที ่  ๑   

ประธานสภาฯ   อีกหรือไม่ครับ   

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอ 

นายเคารพ    สอนไข่   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่น    เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ 

 ประธานสภาฯ   นายจรัล      เพ็งเหมือน     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทา่นที่    ๑   

และขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่  ๒  

ขอเชิญครับ 

 นายเจริญ    สอนไข่    ข้าพเจ้า     นายเจริญ      สอนไข ่      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพหัก   

สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ      นายภิรมย์         นักคุ่ย          เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทา่นที ่    ๒   

 นายเคารพ    สอนไข ่  ขอผู้รับรอง  ๒  ทา่น  ด้วยครบั  

ประธานสภาฯ  

 นายสุรยิะ    โพธิม์ี  ผู้รับรองท่านที่ ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาล  

นายทองลอ้ม    สอนไข ่  ผู้รับรองท่านที่  ๒ 

สมาชิกสภาเทศบาล  

นายเคารพ    สอนไข ่   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบคุคลอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติทา่นที ่  ๒ 

ประธานสภาฯ   อีกหรือไม่ครับ   

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอ 

นายเคารพ    สอนไข่   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่น    เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ 

 ประธานสภาฯ   นายภิรมย์       นักคุ่ย        เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทา่นที่  ๒   

และขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติท่านที่  ๓  

ขอเชิญครับ 

 นายจรัล       เพ็งเหมือน   ข้าพเจ้า   นายจรลั        เพ็งเหมือน       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพหัก

สมาชิกสภาเทศบาล     ขอเสนอ      นายสุรยิะ        โพธิ์ม ี       เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทา่นที่  ๓   

 นายเคารพ    สอนไข ่  ขอผู้รับรอง  ๒  ทา่น  ด้วยครบั  

ประธานสภาฯ    

 นายรังสี      ทรัพย์ค านูณ  ผู้รับรองท่านที่ ๑ 

สมาชิกสภาเทศบาล   

นายมานดิ    ขวัญพราย  ผู้รับรองท่านที่  ๒ 

สมาชิกสภาเทศบาล  

นายเคารพ    สอนไข ่   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบคุคลอื่นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติทา่นที ่  ๓   

ประธานสภาฯ   อีกหรือไม่ครับ   

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดเสนอ 

นายเคารพ    สอนไข่   เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่น    เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ 

 ประธานสภาฯ   นายสุรยิะ        โพธิ์มี        เป็นคณะกรรมการแปรญัตติทา่นที่    ๓   

      เมื่อสมาชิกได้เสนอชื่อผู้เหน็สมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติทัง้  ๓  ท่าน 

เรียบร้อยแล้ว  และไม่มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอรายชื่อบุคคลอื่น   ผมขอมติที่ประชุม

สมาชิกท่านใดเหน็ชอบให้   ทา่นที่ ๑. นายจรัล    เพง็เหมอืน   ท่านที่     ๒. นายภิรมย์     

นักคุ่ย     และทา่นที ่   ๓.  นายสุรยิะ     โพธิม์ี     เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ     

กรุณายกมือขึน้ 
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มติที่ประชุม    เป็นอันว่า  สภาแห่งนี ้ มีมติเห็นชอบให ้   ๑.   นายจรลั       เพ็งเหมือน 

    ๒. นายภิรมย์     นักคุ่ย    ๓.  นายสุรยิะ     โพธิ์ม ี    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

ด้วยเสียงเห็นชอบ           11             เสียง    ไม่เห็นชอบ            -           เสียง     

ไม่ออกเสียง        -           เสียง 

เมื่อมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเรียบร้อยแล้ว     ล าดับต่อไปเชิญที่

ประชุมพิจารณาเสนอระยะเวลาในการยื่นเสนอค าแปรญัตติ    เชิญครับ 

 นางประเสรฐิ    บุญเกิด   ข้าพเจ้า     นางประเสรฐิ      บุญเกิด      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโพหัก 

 สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอระยะเวลาการยื่นเสนอค าแปรญัตติได้ตั้งแต่    วันที่   19   สงิหาคม  ๒๕๖2  ถงึ   

วันที่   21   สิงหาคม   ๒๕๖2   ในเวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น. . 

 นายเคารพ      สอนไข่   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติอีกหรือไม่ครับ   ถ้า

ประธานสภาฯ   ไม่มีผมขอมติที่ประชุม   ท่านใดเห็นชอบให้ยื่นค าแปรญัตติได้ตั้งแต่วันที ่   19   สิงหาคม   

๒๕๖2 ถึง วันที่  21 สิงหาคม  ๒๕๖2   ในเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. กรุณายกมือขึน้    

มติที่ประชุม    เป็นอันว่า   สภาแหง่นี้   มีมตเิห็นชอบใหย้ื่นค าแปรญัตติไดต้ั้งแต่      วันที ่   19 

    สิงหาคม   ๒๕๖2  ถงึ  วันที ่  21  สงิหาคม  ๒๕๖2   ในเวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น. 

    ด้วยเสยีงเหน็ชอบ..............11...............เสียง   ไม่เหน็ชอบ.................-.................เสียง 

    ไม่ออกเสียง............-..............เสยีง 

เมื่อมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติและระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ

เรียบร้อยแล้ว  ถ้าท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอแปรญัตติให้แจ้งความประสงค์ได้ที่

คณะกรรมการแปรญัตติ   ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดครับ  เพื่อทางคณะกรรมการและ

เลขานุการฯ   จะได้มีเวลาในการตรวจสอบ และด าเนินการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่

22     สิงหาคม    ๒๕๖2  

และผมขอเพิ่มเติมในวาระนี้เนื่องจาก การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย   นั้น  ต้องพิจารณาถึง   ๓   วาระ  ผมจึงขอแจ้งนัดการประชุมสภาสมัยสามัญ   

สมัยที่   ๓   คร้ังที่   ๒   ประจ าปี   ๒๕๖2   เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  ในวาระที่  ๒  

และวาระที่   ๓    รวมถึงข้อราชการอื่นๆ     ในวันที่      ๒8    สงิหาคม     ๒๕๖2     . 

เวลา    ๑๐.๐๐   นาฬกิา   ณ   ห้องประชุมแห่งนี้     

ที่ประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่   4  ญัตติ   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย  ประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๖2    เพื่อตัง้ 

จ่ายเปน็รายการใหม่   ครั้งท่ี    7 

นายเคารพ     สอนไข่   ระเบียบวาระนี้    ขอเชิญตัวแทนคณะผู้บริหารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการ

ประธานสภาฯ   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖2   เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ 

    ใหม่  คร้ังที่   7   เชิญครับ 

นายบุญปลูก   เที่ยงน่วม   เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอชี้แจงรายละเอียด

นายกเทศมนตรตี าบลโพหัก     และความจ าเป็นในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2  เพื่อตั้งจ่าย 

เป็นรายการใหม่  คร้ังที่  7   ให้สภาพิจารณา  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้    

เนื่องจาก   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   ๒๕๖2   ของ

เทศบาลต าบลโพหัก   ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ส าหรับด าเนินการบริหารงานตาม

ภารกิจต่างๆ   ตามอ านาจหน้าที่  แต่เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการ

บรหิารงาน    ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ได้    จึงมีความจ าเป็นต้องขอ

โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพิ่มเติม   เพื่อให้ด าเนินการต่อไปได้     ซึ่งมี

รายละเอียด    ดังนี้ 
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โอนเพิ่มไปตั้งจา่ยเปน็รายการใหม่    จ านวน    56,800.-    บาท 

กองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานไฟฟ้าถนน 

งบด าเนินการ 

หมวดรายจ่าย   ค่าครุภัณฑ์ 

     ประเภทรายจ่าย   ครุภัณฑส์ านักงาน 

      - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จ านวน  ๑   ชุด 

      ส าหรับประมวลผลแบบที่  ๒  พร้อมโต๊ะเก้าอี้ (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT ) 

งบประมาณ    43,600.-     บาท    

-เพื่อจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอี้  จ านวน ๑ ชุด  (ตามราคาท้องถิ่น) 

งบประมาณ     10,000.-     บาท 

-เพื่อจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ชนิดป้อนกระดาษ ขนาด A๔  อัตโนมัติ 

(ตามมาตรฐานกระทรวง ICT )  งบประมาณ      3,200-    บาท 

รวมโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    56,800.-    บาท 
 

โอนลดจากกองช่าง 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบด าเนนิการ 

หมวดรายจ่าย   ค่าวัสดุ 

ประเภทรายจา่ย   คา่วัสดุกอ่สรา้ง 

-เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ สี ตาปู กระเบื้อง ปูน เหล็กเส้น 

และอื่นๆตามความจ าเป็น ตั้งไว้   15๐,๐๐๐.    บาท  เบกิจา่ยแล้ว  47,700.-  บาท    

คงเหลือ    102,300.-   บาท    ขอโอนลดงบประมาณ     46,800.-      บาท  

คงเหลืองบประมาณหลังโอน        45,500.-      บาท 

รวมโอนลดงบประมาณ    56,800.-     บาท 

 จึงเรยีนมาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายเคารพ   สอนไข ่  ขอเชิญทา่นเลขานุการช้ีแจงระเบยีบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ประธานสภาฯ 

จ.อ.บุญเปรม    เที่ยงน่วม  เรียนประธานสภา   สมาชิกสภาทุกทา่น    ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย   

 เลขานุการสภาฯ     ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น    และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง   

(ฉบับที่ 3)  ข้อ   ๒๗   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอบคุณครับ 

นายเคารพ    สอนไข่      เมื่อที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องรวมถงึเหตุผลและความจ าเป็นที่ 

ประธานสภาฯ   คณะผู้บริหารได้เสนอแล้ว     ท่านสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระนี ้   

    ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม   ไม่มสีมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็น 

นายเคารพ      สอนไข่   มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรอืไม่ครับ    ถา้ไมม่ีผมขอมติที่ประชุม    

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯ    ท่านใดอนมุัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.   

   ๒๕๖2  ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ตามที่คณะผู้บรหิารเสนอ   กรุณายกมอืขึน้ 
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มติที่ประชุม    เป็นอันว่า  สภาแห่งนี ้ มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจา่ย     ประจ าป ี

     งบประมาณ  ๒๕๖2   ไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่   ด้วยเสยีงอนุมัต.ิ........11........เสียง  

    ไม่อนมุัต.ิ........-.............เสียงไม่ออกเสียง……...-...............เสียง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่    ๕  เรื่อง  อื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายเคารพ    สอนไข ่   เรียนท่านคณะผู้บริหาร  และท่านสมาชิกทุกทา่น  ในระเบยีบวาระนีม้ีสมาชิกท่าน

ประธานสภาฯ   ใดมีเรื่องอื่นๆ  จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา   ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

นายจรัล    เพ็งเหมอืน   เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาทุกทา่น  ผมนายจรัล    เพง็เหมือน   สมาชิก 

สมาชิกสภาเทศบาล  สภาเทศบาลต าบลโพหัก    ผมอยากจะขอฝากเรื่องความสว่างไว ้   2   เรื่องครับ     

เรื่องที่   1  ถนนเส้นคลองรางห้วยชันน้อยฝั่งใต้    ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีไฟทางส่องสว่าง  

และถนนเส้นนี้มีความพร้อมอยู่แล้ว   เนื่องจากมีเสาไฟและมีไฟแรงต่ าแล้ว  ผมจึง

อยากจะขอให้คณะผู้บรหิารด าเนินการผลักดันให้เกดิขึน้  เนื่องจากผมได้ปรึกษาสอบถาม

ฝ่ายช่างไฟฟ้า  กองช่างเทศบาลแล้ว   ทราบมาว่าเราไม่สามารถด าเนินการเองได้   

เพราะต้องท าการติดตั้งหม้อก่อน   ซึ่งต้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สาขา  บางแพ  ใช้

เงินอุดหนุนที่เราได้อุดหนุนให้กับการไฟฟ้าด าเนินการให้   จึงขอฝากคณะผู้บริหารช่วย

สนับสนุนผลักดันโครงการนีใ้ห้พี่น้องประชาชนด้วยครับ   

เรื่องที่   2   เรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหอนาฬิกา    ผมคิดว่าในปัจจุบันบริเวณวงเวียน

หอนาฬิกาโพหักเรา   เป็นจุดที่ทุกคนในโพหักจะต้องใช้เป็นจุดนัดพบกับคนนอกต าบลหรือ

คนที่สัญจรผ่าน ไป-มา จะต้องมองเห็นชัดเจน   ผมเห็นว่าบริเวณหอนาฬิกาโพหักเราใน

ยามค่ าคืนยังมืดมาก  เราหน้าจะมีสปอร์ตไลท์ส่องเข้าไปที่หอนาฬิกาเพื่อให้เกิดความ

สว่างและเป็นจุดเด่นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในยามค่ าคืน   ซึ่งบริเวณผิวจราจร

บรเิวณวงเวียนนั้นสว่างดีอยู่แล้วไม่มืดครับ   จึงขอฝากทางคณะบริหารไว้พิจารณา   แต่

อาจจะไม่ใชเ้รื่องเร่งด่วนแต่ขอฝากไว้เพื่อพิจารณาต่อไปครับ   ขอบคุณครับ  

นายบุญปลูก   เที่ยงน่วม   เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาทุกท่าน   ผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ช่วย

นายกเทศมนตรตี าบลโพหัก เป็นหูเป็นตาให้กับคณะผู้บรหิารครับ   ในเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างไฟทางคลองรางห้วยชัยน้อย  

เดี่ยวผมมอบรองวุฒิไกร  ไปประสานกับส านักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อด าเนินการต่อไป

ครับ   ส่วนเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณหอนาฬิกา   นั้น  เทศบาลเราได้งบประมาณติดตั้ง

เสาไฟฟ้าต้นใหญ่ที่มีความสว่างสูงจากกรมทางหลวงแล้ว  ขณะนี้งบประมาณดังกล่าว

ผ่านแล้วและได้รับอนุมัติเรยีบรอ้ยแล้ว   แต่ยังไม่ทราบว่ากรมทางหลวงจะน ามาติดตั้งให้

ตอนไหน   ซึ่งกรมทางหลวงและรองผู้วา่ราชการจังหวัดราชบุรไีด้ลงมาดพูืน้ที่แลว้  และได้

รับปากว่าจะน ามาติดตั้งให้แน่นอน    เมื่อเราได้ไฟฟ้าส่องสว่างจากกรมทางหลวงแล้ว

เทศบาลจะด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหอนาฬิกาเพิ่มเติมต่อไปครับ  ขอบคุณครับ 

นายเคารพ    สอนไข่   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ  อีกหรือไม่ครับ   ถา้ไม่มีผมขอเสนอแนะเรื่อง 

ประธานสภาฯ   การพิมพ์เอกสาร   ฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบเรื่องการพิมพ์เอกสารด้วยครบั    เมื่อ 

   พิมพ์เอกสารเสร็จแล้ว   นั้น   เราควรจะตรวจทานต้นฉบับอีกสักรอบกอ่น     หากเกดิ 

   ข้อผิดพลาดไปแล้วและเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ส าคัญๆ  จะเกิดความเสียหายกับทาง 

   เทศบาล  เช่น   การพิมพ์เทศบัญญัติ   หากเกดิการผิดพลาดไปแล้ว  เมื่อถึงเวลาจะจัดท า   

    โครงการต่างๆ   หากเราสั่งซื้อสั่งจ้างไปแล้วเกดิพิมพ์สถานที่ผดิหรือสถานที่ไม่มหีรือเงิน 

   งบประมาณผิดพลาดไปก็ ไม่สามารถที่จะจัดท าได้   จะแกไ้ขเองก็ไม่ได้จะต้องด าเนินการ 

เปิดประชุมเพื่อแกไ้ขกันอีก  จึงขอฝากเรื่องการพิมพ์เอกสารไว้ด้วยครับ    ขอบคุณครับ   
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มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ   อีกหรือไม่ครับ    ถา้ไม่มีผมขอขอบคุณ   

    ท่านสมาชิกทุกทา่น   และขอปิดประชุมครับ 

 

ปิดประชุมเวลา..........10.45............นาฬิกา 

 

 

ลงชื่อ                                                              ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

                                                                                (นางสาวสภุาพร     ศรีอว่ม) 

          เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 

 
 

       ลงชื่อ         จ.อ.                                                 ผูต้รวจรายงานการประชุม 

                       (บุญเปรม     เที่ยงน่วม) 

                                                                       รองปลดัเทศบาล / เลขานุการสภาเทศบาล 
 

   ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล   โดยคณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลโพหัก 

ตรวจรายงานการประชุม   เมือ่วันที่    14     เดือน    สงิหาคม    พ.ศ.     ๒๕๖2 

 
 

ลงชื่อ                      

                      (นายสุรยิะ          โพธิม์ี) 
 

 

                                                  ลงชื่อ 

                                                                                        (นายภิรมย ์       นักคุ่ย) 

 
 

                                                       ลงชื่อ 

                                                                                        (นายมานดิ    ขวญัพราย) 

 
 

สภาเทศบาลฯ  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนี ้ในการประชุมสมยัสามัญ   สมัยที่ ....๓........ 

คร้ังที่.......๒.......เมื่อวนัที่................เดือน........สิงหาคม........พ.ศ.      ๒๕๖2    . 

 

 

 

                                                                                    (นายเคารพ      สอนไข่) 

                                                                               ประธานสภาเทศบาลต าบลโพหัก 
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